



ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๘๗

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง กำชับการปฏิบัติตนของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดกรมการปกครอง

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๒.๑/ว ๔๑๗๓๕
ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดสกลนครได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า ตามที่รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ซึ่งปัจจุบันปรากฏข่าวสารว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นมูลเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และมีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับ ซึ่งอาจทำให้เสียเกียรติศักดิ์และวินัยของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาเกียรติศักดิ์และวินัยของข้าราชการ จึงขอให้อำเภอแจ้งกำชับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดกรมการปกครอง ดังนี้

๑. กรณีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดกรมการปกครอง มีพฤติกรรมซึ่งพิจารณาจากข้อมูลหรือข่าวสารหรือพยานหลักฐานใดๆ แล้วมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิด ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดอันเป็นความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ผู้บังคับบัญชารายงานผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุทราบโดยเร็ว เพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัย ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุอาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแห่งคดีได้ และหากปรากฏข้อเท็จจริงแจ้งชัดว่ามีพฤติกรรมกระทำความผิดจริง จะพิจารณาลงโทษอย่างเด็ดขาด

๒. กรณีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดกรมการปกครอง เป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติด และยังไม่พ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติด ให้ผู้บังคับบัญชารายงานผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุทราบโดยเร็ว เพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษตามควรแก่กรณี

๓. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ติดตามสอดส่องพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มิให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีพฤติกรรมดังกล่าวให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยโดยทันที รวมทั้งสอดส่องป้องกัน ฝึกระวัง ดูแลอาคารที่พักอาศัยของทางราชการ อย่าให้มีการมั่วสุมเสพยาเสพติด

/๔. ให้ผู้บังคับบัญชา...

“ อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร ”

๔. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เข้มงวดและตรวจสอบข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด หากพบว่ามีข้าราชการตีมีเครื่องตีมีแอลกอฮอล์แล้วขับ ขอให้ลงโทษสถานหนักอย่างเคร่งครัด ตามมาตรฐานการลงโทษทางวินัย ตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกภพ ไสภณ)

ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๑๔๖๑

“ อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร ”



<input checked="" type="checkbox"/> ปค.	(1)	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
<input type="checkbox"/> ผ.ค.ม.	()	เลขที่ ๐๘๓๒
<input type="checkbox"/> กง.	()	วันที่
<input type="checkbox"/> นิติกร	()	เวลา ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๗

ที่ มท ๐๓๐๒.๑/ว ๔๑๗๓๕

กรมการปกครอง

ถนนอิษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง กำชับการปฏิบัติตนของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดกรมการปกครอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ซึ่งปัจจุบันปรากฏข่าวสารว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด อันเป็นมูลเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ และมีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วขับ ซึ่งอาจทำให้เสียเกียรติศักดิ์และวินัยของ ข้าราชการ นั้น

กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาเกียรติศักดิ์และวินัยของข้าราชการ จึงขอให้จังหวัดแจ้งกำชับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดกรมการปกครอง ดังนี้

๑. กรณีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดกรมการปกครอง มีพฤติการณ์ซึ่ง พิจารณาจากข้อมูลหรือข่าวสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ แล้วมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดอันเป็นความผิดตามกฎหมาย เกี่ยวกับยาเสพติด ให้ผู้บังคับบัญชารายงานผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุทราบโดยเร็ว เพื่อพิจารณาดำเนินการ ทางวินัย ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุอาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟัง ผลการสอบสวน หรือพิจารณา หรือผลแห่งคดีได้ และหากปรากฏข้อเท็จจริงแจ้งชัดว่ามีพฤติการณ์กระทำ ความผิดจริง จะพิจารณาลงโทษอย่างเด็ดขาด

๒. กรณีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดกรมการปกครอง เป็นผู้เสพหรือ ดินยาเสพติดและยังไม่พ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติด ให้ผู้บังคับบัญชารายงานผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุ ทราบโดยเร็ว เพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษตามควรแต่กรณี

๓. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ติดตามสอดส่องพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มิให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีพฤติการณ์ดังกล่าวให้พิจารณาดำเนินการทางวินัย โดยทันที รวมทั้งสอดส่องป้องกัน ฝักระวัง ดูแลอาคารที่พักอาศัยของทางราชการ อย่าให้มีการมั่วสุมเสพยาเสพติด

๔. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เข้มงวดและตรวจสอบข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด หากพบว่ามีข้าราชการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วขับ ขอให้ลงโทษสถานหนักอย่างเคร่งครัด ตามมาตรฐาน การลงโทษทางวินัย ตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๗๐๐

(นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์)

อธิบดีกรมการปกครอง

กองการเจ้าหน้าที่

ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๗๔๒๑